



ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ ๓, ๔ และ ๕ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

คณะมนุษยศาสตร์ จึงออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สายบริหารวิชาการ และสายปฏิบัติการ ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ของเชื้อไวรัส ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ Online ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้างานมอบหมายและติดตามการทำงานให้เหมาะสมกับงานและตามสถานการณ์และรายงานแก่คณบดีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงาน หากมีลักษณะงานใดที่มีเหตุจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งกับคณบดี

๒. เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์สามารถทำเรื่องขออนุมัติยืมครุภัณฑ์ผ่านหัวหน้างาน แล้วเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ เพื่อนำไปใช้ทำงานนอกคณะฯ ได้

๓. ขอความร่วมมือบุคลากรงดเว้นการเดินทางไปในสถานที่ พื้นที่ จังหวัด หรือประเทศที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัส หากได้มีการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว ขอให้แจ้งคณบดีเพื่อทำการบันทึกเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสุขภาพและคำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อไป

ทั้งนี้ ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนการทำงานดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์รอฟังประกาศจากทางคณะฯ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์